

THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2 TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ NĂM 2017 TẠI TP HÀ NỘI: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

*Đỗ Ngọc Khải**

Tóm tắt:

Thực hiện Quyết định số 1672/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên phạm vi cả nước, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai thực hiện giai đoạn 2. Một số vấn đề cần lưu ý để thực hiện tốt giai đoạn 2 của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn Hà Nội.

Luật Thống kê được Quốc hội thông qua năm 2015 quy định Tổng điều tra kinh tế là một trong 3 cuộc Tổng điều tra lớn được thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Thông tin từ các cuộc Tổng điều tra giúp cho các cơ quan Chính phủ và toàn xã hội có được bức tranh toàn diện nhất về kinh tế, xã hội và dân cư trên toàn quốc, từng địa phương. Điều đó có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác tham mưu chiến lược cho Đảng và Nhà nước ở các cấp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đây là cuộc Tổng điều tra lần thứ 5 trên phạm vi cả nước. Tổng điều tra này được tổ chức chỉ đạo theo 4 cấp, đứng đầu là Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương, và các Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh/ thành phố, quận/ huyện, xã/ phường. Ban chỉ đạo Tổng điều tra TP Hà Nội được thành lập từ tháng 11/2016, do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng ban, đại diện 12 sở, ban ngành thuộc TP Hà Nội là thành viên Ban chỉ đạo và Tổ thường trực. UBND cấp huyện, xã đã thành

lập 30 Ban chỉ đạo và Tổ thường trực cấp huyện, 584 Ban chỉ đạo cấp xã.

Căn cứ phương án Tổng điều tra đã được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành theo Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016, Ban chỉ đạo Thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 35/KH-BCĐTP ngày 16/2/2017 để triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố. Theo đó, Tổng điều tra được triển khai theo 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/5/2017 triển khai thu thập thông tin đối với khối doanh nghiệp và khối hành chính, sự nghiệp.

Giai đoạn 2: Từ ngày 01 đến ngày 30/7/2017 triển khai thu thập thông tin đối với khối cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể và cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Tính đến nay, TP Hà Nội đã cơ bản hoàn thành kế hoạch Tổng điều tra giai đoạn 1 và đang gấp rút chuẩn bị triển khai Tổng điều tra giai đoạn 2.

* Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội



Ông Đỗ Ngọc Khải, Cục trưởng Cục Thống kê TP Hà Nội báo cáo tình hình triển khai cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo Trung ương, tháng 5/2017



Ông Phạm Quang Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đến dự và chỉ đạo Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2017 giai đoạn 2 tại xã Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội ngày 01/7/2017

Triển khai thực hiện Tổng điều tra giai đoạn 2 có một số thuận lợi và khó khăn như sau:

Hiện nay, toàn TP Hà Nội có khoảng 123 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 1000 chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài đóng tại Việt Nam, 378 nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, hơn 10 nghìn cơ sở hành chính, sự nghiệp và cơ sở tôn giáo. Quy mô khối lượng điều tra quá lớn, phân bố không đồng đều giữa các quận, huyện nên việc tổ chức điều tra khá vất vả và gặp nhiều khó khăn, từ việc huy động điều tra viên đến việc triển khai nhanh cho kịp tiến độ. Nhiều chỉ tiêu trong phiếu điều tra phức tạp, trong khi đó, lực lượng điều tra viên phải huy động lớn, không đồng đều về nghiệp vụ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng phiếu điều tra. Ngoài ra, ý thức chấp hành Luật Thống kê của nhiều cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chưa cao, còn gây khó dễ cho điều tra viên, hoặc tránh né không muốn trả lời.

Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng Hà Nội đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương; được sự ủng hộ của UBND các cấp khi tham gia chỉ đạo công việc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm.

Do có sự chỉ đạo quyết liệt của Ban chỉ đạo các cấp cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành đặc biệt là giữa ngành Thống kê, ngành Thuế và một số ngành khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho khâu điều tra, thu thập thông tin.

Một số vấn đề lưu ý để thực hiện tốt Tổng điều tra giai đoạn 2:

Đến nay, công tác điều tra, thu thập thông tin, nghiệm thu khối doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp đã kết thúc. Công tác kiểm tra, giám sát, nhập tin được tiến hành song song với công tác điều tra ghi phiếu sao cho Ban chỉ đạo Thành phố đảm bảo có thể truyền số liệu về Trung ương trước ngày 15/7/2017.

Với khối lượng đơn vị điều tra lớn, Ban chỉ đạo các cấp, trong đó Thống kê là cơ quan thường trực đã phối hợp với cơ quan Thuế để triển khai phiếu điều tra doanh nghiệp tới hầu hết các doanh nghiệp qua hệ thống thư điện tử của ngành Thuế; phối hợp với các sở, ngành có tham gia Ban chỉ đạo Tổng điều tra thu thập thông tin các đơn vị thuộc mình quản lý.

Từ ngày 01/5 - 15/5/2017 điều tra viên tiến hành lập danh sách bảng kê khối cá thể và tôn

giáo, tín ngưỡng chuẩn bị cho việc triển khai thu thập thông tin giai đoạn 2 bắt đầu từ 01/7/2017.

Tổng điều tra kinh tế năm 2017 tại TP Hà Nội có khối lượng công việc rất lớn và phức tạp. Để thực hiện tốt hơn cho điều tra giai đoạn tiếp theo, Ban chỉ đạo Thành phố đã yêu cầu Ban chỉ đạo các cấp ở địa phương chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên trong triển khai công việc, tranh thủ sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan Đảng và Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương. Cụ thể cần lưu ý thêm các vấn đề sau:

(1) Ban chỉ đạo Tổng điều tra cấp huyện, cấp xã cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tổ chức thực hiện điều tra ở địa phương, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả điều tra thuộc phạm vi địa bàn quản lý đảm bảo đúng quy trình, tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng. Đồng thời cần quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền giúp các cấp, ngành và nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Tổng điều tra, từ đó có sự phối hợp, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm và tạo thuận lợi cho cuộc Tổng điều tra triển khai đúng kế hoạch.

(2) Ban chỉ đạo Tổng điều tra và tổ thường trực tăng cường khâu kiểm tra, giám sát tại địa bàn. Nhằm bảo đảm chất lượng của cuộc Tổng điều tra, Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc giám sát, kiểm tra kết hợp thanh tra thường xuyên hoặc đột xuất trong suốt thời gian thu thập, tổng hợp nhanh số liệu điều tra tại các địa bàn. Trong tuần đầu triển khai điều tra, các giám sát viên, tổ trưởng cần kiểm tra phiếu của điều tra viên vào cuối mỗi ngày để bổ sung, hoàn chỉnh những thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác, rút kinh nghiệm cho ngày tiếp theo.

(3) Tổ trưởng, điều tra viên nêu cao tính trung thực, trách nhiệm, thực hiện tốt những nhiệm vụ quy định cụ thể cho từng giai đoạn gồm thực hiện điều tra, kiểm tra hoàn thiện phiếu, nghiệm thu và bàn giao phiếu. Cần quán triệt, ghi nhớ những lưu ý về nghiệp vụ;

Lực lượng tổ trưởng và điều tra viên là lực lượng quyết định đến chất lượng của cuộc Tổng điều tra. Với số lượng điều tra viên huy động lớn, giai đoạn 2 chủ yếu là tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, lại đang trong thời gian nắng nóng mùa hè và chuẩn bị cho vụ mùa ở nông thôn, vì vậy, Ban chỉ đạo Thành phố đề nghị các Tổ trưởng và điều tra viên sắp xếp thời gian hợp lý để hoàn thành khâu thu thập thông tin tại địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra.

Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo các cấp, các Ban chỉ đạo và Tổ thường trực ở địa phương, tinh thần trách nhiệm, nắm vững nghiệp vụ của các Tổ trưởng, điều tra viên, sự hợp tác tích cực của các cơ sở cá thể, tôn giáo tín ngưỡng, Ban chỉ đạo TP Hà Nội tin tưởng cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2017 của TP Hà Nội đạt kết quả tốt, hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng./.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2016), *Quyết định số 1896/QĐ-BKHĐT về ban hành phương án Tổng điều tra*, ngày 26 tháng 12 năm 2016;
2. Ban chỉ đạo Thành phố (2017), *Kế hoạch số 35/KH-BCĐTP về triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2017 trên địa bàn thành phố*, ngày 16 tháng 02 năm 2017;
3. Thủ tướng Chính phủ (2016), *Quyết định số 1672/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2017*, ngày 26 tháng 8 năm 2016.